

ล้านตัน/ปี ผ่านร้านค้ารายค้ารายธรรม และการขึ้นราคาของสารให้ความหวานจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอาหารของรัฐบาล แต่จะทำให้คนจนเดือดร้อน

คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาข้อเสนอที่จะขยายระยะเวลาจำกัดปริมาณสต็อกน้ำตาลของผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก เพื่อรักษาระดับอุปทานน้ำตาลในตลาดทั่วไปให้คงที่ และหยุดการขึ้นของราคาน้ำตาล ซึ่งจะสิ้นสุดอายุในวันที่ 30 กันยายน โดยคณะรัฐมนตรีอาจตัดสินใจให้ขยายระยะเวลาในการจำกัดดังกล่าวออกไปอีก 3 เดือน

ปากีสถาน

ประธานชาวไร่อ้อยของปากีสถานให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Bloomberg ว่า ปากีสถานอาจต้องการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบหรือทรายขาวอีก 1 ล้านตัน ในปีหน้า หลังจากอ้อยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไป 15% โรงงานอาจผลิตน้ำตาลปี 2010-2011 ได้ 3 ล้านตัน น้อยกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 3.5 ล้านตัน เนื่องจากอ้อยเสียหาย โดยคาดการณ์เหตุน้ำท่วมในรัฐปัญจาบและรัฐสินธุทำลายพื้นที่ปลูกอ้อย 300,000 เอเคอร์

ในขณะที่ประธาน TCP กล่าวว่า TCP ได้เสนอน้ำตาลให้รัฐต่างๆ ในราคา 56 รูปี/กก. (20.27 บาท) มากขึ้น หากรัฐบาลมีคำสั่งออกมา ปัจจุบันสต็อก TCP อยู่ที่ 170,000 ตัน ในขณะที่น้ำตาลอีกอย่างน้อย 50,000 ตัน จะมาถึงในอีก 10 วัน ข้างหน้า

ยูเครน

กลุ่มพันธมิตร Agrarian สงสัยของแผนกระทรวงเกษตรที่จะส่งออกน้ำตาลปี 2010/11 จำนวน 5 แสนตัน เมื่อเดือนมิถุนายน ยูเครนและรัสเซียลงนามข้อตกลงการส่งออกน้ำตาลจากยูเครนไปรัสเซียตั้งแต่ปี 2011 แต่ผู้เชี่ยวชาญในยูเครนคาดว่า ผลผลิตน้ำตาลจากปีในปีการผลิตจะลดลงจาก 2 ล้านตัน มาอยู่ที่ 1.6-1.7 ล้านตัน เพราะสภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงฤดูร้อน

อย่างไรก็ดี สหพันธ์กล่าวว่า ณ วันที่ 15 กันยายน เก็บเกี่ยวปีได้ 1.7 ล้านตัน เทียบกับ 3 ล้านตันของช่วงเดียวกันกับปี 2009 ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่อยู่ที่ 31.4 ตัน/เฮกตาร์

รายงานของคณะกรรมการด้านสถิติแห่งชาติกล่าวว่า ณ วันที่ 1 กันยายน ชาวไร่ปีเก็บเกี่ยวปีได้ 2 แสนตัน เพิ่มขึ้น 12.8 เท่า จากปีก่อน

เอกวาดอร์

States News Service รายงานว่า บริษัท Inter-American Investment Corporation ได้ อนุมัติเงินกู้ 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับ SAISC หรือ Ingenio San Carlos ในเอกวาดอร์ โดย เงินทุนจะนำเงินไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการผลิตน้ำตาลของโรงงาน รวมทั้งการ เพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวอ้อย มีไร่อ้อยเป็นของตนเองซึ่งคิดเป็นประมาณ 34% ในตลาด น้ำตาลของเอกวาดอร์

&&&&&&&&&&&